



# บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

ที่ ออ 018 / 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าผลกำไร 6 เดือนแรกของปี 2565 อยู่ที่ 15,581 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 154 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลกำไร 6,130 ล้านบาท ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลครึ่งปีแรกสูงขึ้นมากคือ อัตราค่าระวางที่สูงขึ้นร้อยละ 79 และปริมาณขนส่งที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 อย่างไรก็ตามความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจของโลกที่กำลังฟื้นตัว ประกอบกับความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในยุโรปที่นำไปสู่การคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซีย ทำให้ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงอยู่แล้วปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปอีก บริษัทฯ ได้วางแผนป้องกันความเสี่ยงจากราคาค่าน้ำมัน โดยการซื้อล่วงหน้าเป็นบางส่วน ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งและค่าดำเนินงานสูงขึ้นร้อยละ 51 ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าเท่าตัวจากปีก่อน

สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรจำนวน 7,358 ล้านบาท ซึ่งโดดเด่นมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไรไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ซึ่งมีผลกำไร 3,189 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 131 แต่ต่ำกว่าไตรมาส 1 ปี 2565 อยู่ร้อยละ 11 โดยสืบเนื่องจากจีนดำเนินนโยบาย Zero COVID-19 ในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้เมืองต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้การล็อกดาวน์ที่เข้มงวด ด้วยเหตุนี้ปริมาณการส่งออกจึงได้รับแรงกดดันเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งลดลงร้อยละ 8 และอัตราค่าระวางปรับลดลง แต่ถึงอย่างไรบริษัทฯ สามารถรักษาอัตราค่าระวางให้ต่ำกว่าไตรมาส 1 อยู่เพียงร้อยละ 1 ด้วยความยืดหยุ่นของการดำเนินงาน ถึงแม้ว่าไตรมาสล่าสุดมีการชะลอตัวอยู่บ้าง แต่ผลประกอบการยังคงดีกว่าไตรมาสที่ 2 ของปีที่แล้วอยู่ร้อยละ 131 โดยมีค่าระวางเฉลี่ยร้อยละ 73 สูงกว่าช่วงเวลาที่กล่าวไปข้างต้น

กล่าวโดยรวมแล้ว อุตสาหกรรมการขนส่งผู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลยังคงถูกท้าทายจากความผันผวนและความไม่แน่นอนต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะพยายามดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อรับมือกับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นและสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ตราบริษัท)

(ลงนาม)

(นายทวิน โชค ตันฐวนิตย์)

กรรมการผู้จัดการ